

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. โชนรักสัตว์
๒. ระดมความคิดเห็น
๓. ปธ.ชวมนาเหนือจี้เงิน 'จํานําข้าว'
๔. จับข่าว เอามายํ่า
๕. 'เพิ่ม หงส์ทอง' เกษตรกรตัวอย่างแห่งบ้านกาเกาะทุ่งเทั้งชีวิต พัฒนาข้าวหอมมะลิจนควํารางวัลอันดับ ๑
๖. มุลินธิข้าวไทย

หนังสือพิมพ์

- คมชัดลึก  
แนวหน้า  
ข่าวสด  
มติชน  
บ้านเมือง  
สยามรัฐ

\*\*\*\*\*



โชน  
รักสัตว์

เงินแคะ  
(tkulpat@gmail.com)

●●● **ซีคอน บางแค** เชิญชมการประกวดสุนัขสายพันธุ์อเมริกันบูลด็อกในงาน **Bangkok Bully ABKC Sanction Show 4/2014** ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค วันที่ 18-19 มกราคม 2557...พบกิจกรรมดีๆ อาทิ ประกวด Fun Show ให้คุณทั้งกับความฉลาดแสนรู้ของสุนัขสายพันธุ์ **อเมริกันบูลด็อกไทยหลังอาน ชิววา บูลด็อก เฟรนช์บูลด็อก ไชบีเรียน ฮัสกี้ ปอมเมอเรเนียน**...อีกทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนพาเจ้าตูบตัวโปรดมาประเมินความน่ารัก ซึ่งถ้วยรางวัลมากมาย...พิเศษสุดจากโรงพยาบาลสัตว์คลังชัน และโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ที่มาให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก พร้อมฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า ฟรี!! คนรักสุนัขไม่ควรพลาดครับ! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2721-8888 ต่อ 313, 314, 326

●●● **ฝากจาก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว** โครงการพ่อแม่บุญธรรม หนึ่งในโครงการดีๆ ที่เชิญให้ทุกท่านมีส่วนร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยร่วมบริจาคสมทบทุนค่าใช้จ่ายอาหารสัตว์ ยา และเวชภัณฑ์ในการรักษาสัตว์ ...โดยผู้ร่วมโครงการสามารถเลือกสัตว์ที่ตนเองสนใจเพื่อรับอุปถัมภ์ ด้วยการบริจาคทรัพย์สินเป็นค่าเลี้ยงดูในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดไปตามความศรัทธา การทำบุญร่วมกันนี้ย่อมส่งผลดีทั้งในค่านจิตใจและการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้ยั่งยืนต่อไป...ผู้สนับสนุนยังจะได้รับเกียรติเป็นสมาชิกพิเศษของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมเยียนสัตว์ป่าที่ตนเองเป็นผู้อุปถัมภ์ตลอดเวลา พร้อมรับข่าวสารข้อมูลสัตว์เลี้ยงของท่านจากสวนสัตว์อย่างสม่ำเสมอ และเข้าชมสวนสัตว์ฟรี ...ท่านใดสนใจ สอบถามได้ที่ โทร.0-3831-8444 ช่วยกันครับ!

●●● **ด้าน กรมปศุสัตว์** เชิญเที่ยวงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24

ม.ค.-2 ก.พ. ...พบกับ "นวัตกรรมการควาไทยสู่ความยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดโคกระบือ สัตว์ปีก ซึ่งด้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล ไฮไลท์สำคัญของงานคือการแข่งขันไถนา และฝึกกระบือแสนรู้ พร้อมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ...สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิชัยพัฒนาโคเนื้อ สพพ. โทร.0-2653-4444 ต่อ 3223, 3224 ในวันและเวลาราชการ

●●● **ต่อด้วย สมาคมอนุรักษ์และธรรมชาติแห่งประเทศไทย** จัดกิจกรรมดูนกขึ้นที่ **เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ** ในวันที่ 17-19 ม.ค.ที่จะถึงนี้ ที่มีความแตกต่างจากแหล่งดูนกแห่งอื่นๆ ในภาคอีสาน ...พบนกได้หลากหลายประเภททั้งนกน้ำ นกทุ่ง นกป่า รวมทั้งนกอพยพ ...ถือเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวได้ดีทีเดียว สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โทร.0-5614-2923 ต่อ 706, 707... ครับ!



# แนวหน้า

วันที่ : อาทิตย์ 12 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 11,958 หน้า: 4

คอลัมน์ : ระดมความคิดเห็น



ระดมความคิดเห็น : ประทีปณ์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
เปิดการสัมมนา “แนวทางแก้ไขวิกฤตภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมี  
ปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาฯ และ ดร.อำนาจ ปะติเส ประธานกรรมการยุทธศาสตร์  
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมสัมมนา ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



## ข่าวสด

วันที่ : อาทิตย์ 12 มกราคม 2557

ปีที่: ฉบับที่: 8,445 หน้า: 9

คอลัมน์ : ปธ.ชวนาเหนือเงิน 'จำนำข้าว'

### ปธ.ชวนาเหนือ เงิน 'จำนำข้าว'

พิจิตร - เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ประธานเครือข่ายชวนาภาคเหนือตอนล่างเผยว่า หลังจากที่ชวนา 5 จังหวัด ประกอบด้วย พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจนุโลก สุโขทัย ออกมาชุมนุมปิดถนน ทางหลวง ที่ อ.วชิรขันธ์ มีสาเหตุเพราะชวนาต่างพากันเดือดร้อนเนื่องจากจำนำข้าวไปเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล 4-5 เดือน ยังไม่มีการจ่ายเงินให้ชวนา เมืองต้นรัฐบาลออกมารับประกันว่าจะโอนเงินมาให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินให้กับชวนา ภายในวันที่ 15 ม.ค.นี้ แต่เมื่อมีกระแสข่าวออกมาว่าสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ร.ก.ส.) ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยที่จะให้ธนาคาร ธ.ก.ส.นำเงินฝากในระบบของประชาชนจำนวน 55,000 ล้านบาท มาสำรองจ่ายให้ชวนา ทางเครือข่ายจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

“หากในวันที่ 15 ม.ค. รัฐบาลยังไม่มีเงินมาจ่ายให้ชวนาตามที่ออกมาสัญญา กับชวนาไว้ ชวนาทั้ง 17 จว.ภาคเหนือจะรวมตัวกันปิดถนนให้เป็นอัมพาตทั้งสายเหนืออีกครั้ง เพื่อกดดันรัฐบาล” นายกิตติศักดิ์กล่าว



## มติชน

วันที่ : อาทิตย์ 12 มกราคม 2557

ปีที่: ฉบับที่: 13,090 หน้า : 7

คอลัมน์ : จับข่าว เอามาอย่า

ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และเลือกตั้งใหม่วันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา ที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมือง

ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีผู้สมัคร 4 คน ผู้ได้รับเลือกตั้งคือ นายณภคต วรรณะกุล คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์หน่วยอำเภอเมืองปราจีนบุรี มีผู้สมัคร 6 คน ผู้ได้รับการเลือกตั้งคือ นายสุทธิพงษ์ มีพงษ์ นายสิน ผสมชัย นางจงรักษ์ ฤทธิประวัติ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์หน่วยอำเภอกบินทร์บุรี มีผู้สมัคร



4 คน ผู้ได้รับการเลือกตั้งคือ นายสุทธิชัย ไชยฤทธิ์ นายจรรยา สุริรัมย์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์หน่วยอำเภอประจันตคาม มีผู้สมัคร 1 คน คือ นายหาญ โพธิ์งาม และตำแหน่งผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ มีผู้สมัคร 8 คน ผู้ได้รับการเลือกตั้งคือ นายสมาน พูลสวัสดิ์มงคล นายธีระวัฒน์ อัครโยธิน นายสมบัติ ชัชวาล นายณภคต เลิศวิธาน นุศิษฐ์ นายดิเรก ทวีวงษ์

“กิจการสหกรณ์แห่งนี้มีเงินมหาศาลบริการสมาชิกมากกว่า 6,000 ล้านบาท”



# 'เพิ่ม หงส์ทอง' เกษตรกรตัวอย่างแห่งบ้านกาเกาะ ทุมเททั้งชีวิต พัฒนาข้าวหอมมะลิจนคว่ำรางวัลอันดับ 1

หมู่บ้านกาเกาะ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีประมาณ 600 หลังคาเรือน ตั้งอยู่ที่ตำบลกาเกาะ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปประมาณ 26 กิโลเมตร เป็นชุมชนที่เรียบง่ายยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น อาทิ ประเพณีสงกรานต์, เทศกาลโคนดา (พิธีไหว้วิญญาณบรรพบุรุษในเดือน 10) การแห่ท่ง การแห่ขบวนเพื่อขอฝนและอื่นๆ มีวัดชัยบุรีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน มีโรงเรียนบ้านกาเกาะแหล่งชาวนาบุรีนุเคราะห์เป็นสถานศึกษาประจำหมู่บ้าน มีนายเลิศ มะลิซ้อน หรือก้านันเกี่ยวหญ้าให้วัวเป็นก้านันประจำตำบลและมีนายวัลลภ เจริญศิริ เป็นนายก อบต. โดยนักรบบริหารชุมชนทั้ง 2 ท่านล้วนมีเลือดเนื้อเชื้อไขของตำบลกาเกาะทั้งสิ้น

ในอดีต (ประมาณ 60-70 ปีที่แล้ว) บ้านกาเกาะรวมทั้งบ้านตามหาดเป็นหมู่บ้านที่ขาดสิ่งสาธารณูปโภคอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ำประปา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ทุกครัวเรือนต้องใช้ขี้เถ้าขี้มูลสัตว์มาคั้นและพินในการหุงหาอาหาร ส่วนน้ำดื่มเมื่อถึงตัวบ้านแล้วชาวบ้านจะต้องเดินทางไปหาบน้ำระยะทาง 5-6 กิโลเมตรกว่าจะได้น้ำกินน้ำใช้ เพราะฉะนั้นชาวบ้านจึงมีความเป็นอยู่กันอย่างพอเพียง พอมีพอกินและพอใช้ ทุกครัวเรือนยึดอาชีพการทอผ้าฝ้ายทอด้วยมือเป็นหลัก ส่วนผลผลิตนั้นมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำฝนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม! ผลผลิตข้าวของชาวนาบ้านกาเกาะนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมมะลิของที่นี่จะมีรสชาติหอมมัน รับประทานกับน้ำพริกปลาร้า หรือแกงหนานกับน้ำปลา (เผ็ดๆ) ก็ยิ่งอร่อยร่อยกันทั้งครอบครัว เอาน้ำกำลังเดือดปุดๆ จากหม้อดินที่หุงด้วยฟืนกลั่นข้าวหอมมะลิยังหอมตลบอบอวลไปถึง 3 บ้าน 8 บ้าน (ว่าไม่นั้น)

กล่าวโดยสรุป! ข้าวหอมมะลิของหมู่บ้านกาเกาะ, หมู่บ้านตามหาดกลายเป็นอาหารหลักที่ทุกครัวเรือนนิยมบริโภคกันทุกวันนี้หลังเก็บเกี่ยวแล้วส่วนที่เหลือก็จะเก็บรักษาเป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลใหม่ อีกส่วนแบ่งปันให้กับญาติมิตรหรือบริจาคให้กับวัดชัยบุรีสำหรับหุงหาเลี้ยงต้อนรับผ้าป่าสามัคคี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี

ปัจจุบัน แม้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามากมายมีสิ่งอำนวยความสะดวก

ความสะดวกครบครันไม่ต่างไปจากสังคมเมือง แต่ชาวบ้านกาเกาะก็ยังรักษามรดกของบรรพบุรุษไว้อย่างเหนียวแน่น คือยังคงยึดอาชีพทำนาเหมือนเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็เฉพาะใช้รถไถนาแทนควายไถนา ใช้รถเกี่ยวข้าวแทนคนเกี่ยวข้าวเท่านั้นเอง

นายเพิ่ม หงส์ทอง อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ 8 ต.กาเกาะ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นับเป็นเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่ยึดอาชีพการทำนา หลังเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 เหมือนชาวบ้านทั่วๆ ไป เพราะถือว่าเป็นอาชีพที่อิสระมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และสามารถเลี้ยงตนเองกับครอบครัวอยู่รอดปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้

ย้อนหลังไปเมื่อ 40-50 ปีที่ผ่านมา นายเพิ่ม หงส์ทอง เคยประสบปัญหาหน้าข้าวดินแห้ง ดินเปรี้ยว ดินกระด้าง ส่งผลให้ผลผลิตในหน้าข้าวลดลงๆ ทุกปี บางปีแทบจะไม่มีข้าวเหลือติดยุ้ง ซึ่งจากกรณีวิเคราะห์แล้วพบว่าการที่ดินในหน้าข้าวเกิดปัญหาดังกล่าวเนื่องจากชาวบ้านนำปุ๋ยเคมีไปหว่านในหน้าข้าวนี้เอง

ต่อมาในปี 2537 เมื่อกรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรับสมัครหมอดินอาสา ตนจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทันทีและได้ร่วมกิจกรรมเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็อบรมอาสาปศุสัตว์ ควบคู่ไปด้วย และจัดเป็นเกษตรกรรายแรกของตำบลกาเกาะที่เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าวหลังจากรับประกาศนียบัตร เขาก็ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันโดยเฉพาะดินนาเนื้อที่ 220 ไร่ ริมชายป่าโคกพิชรบ้านกา





# บ้านเมือง

วันที่ : อาทิตย์ 12 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 3,697 หน้า : 14

คอลัมน์ : 'เพิ่ม หงษ์ทอง' เกษตรกรตัวอย่างแห่งบ้านกาเกาะหมู่บ้านเกษตรเข้มแข็งชีวิต พัฒนา...

เกาะทำการลงมือผลิตองุ่นมาหลายปี.

แต่ในที่สุด! ความพยายามของนายเพิ่ม หงษ์ทอง ก็ประสบความสำเร็จจนได้เมื่อผ่าข้าวหอมมะลิจากแปลงนาของตนเองจำนวน 1 กำมือ ไปร่วมประกวดข้าวคุณภาพข้าวหอมมะลิประเภทข้าวเปลือก ในงานช้างแล่งนาชาดประจำปี 2548 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดสุรินทร์ภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาที่ดิน

ปรากฏว่า! ข้าวหอมมะลิของนายเพิ่ม หงษ์ทอง ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 จากรางวัลที่ได้รับ! นอกจากสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว ซึ่งมีนางแสง หงษ์ทอง ผู้เป็นศรีภรรยาและบุตรธิดารวม 3 คนแล้วชาวบ้านกาเกาะ บ้านตาเกาะ และใกล้เคียงต่างมาชมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งและถือเป็นเกษตรกรตัวอย่างรายแรกของบ้านกาเกาะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตำบลกาเกาะ

ซึ่ง นายเพิ่ม หงษ์ทอง ได้กล่าวถึงรางวัลที่ได้รับว่า ตอนแรกไม่คิดอะไรดอกครับ เพียงแต่นำเด็กลงไปเกี่ยวข้าวในบริเวณแปลงนาที่ปลูกไว้เท่านั้นโดยไม่ได้คิดว่าตรงไหนงามที่สุด เมื่อได้มาแล้วก็นำไปประกวดในวันรุ่งขึ้นและได้รับรางวัลอย่างเหลือเชื่อ แต่เมื่อมองไต่ตรงอีกครั้งก็พบว่ารางวัลที่ได้รับนั้นเกิดมาจากการที่ตนเองได้อุทิศชีวิตพัฒนาบำรุงให้ดินไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเอง และต้องขอขอบคุณ กรมพัฒนาที่ดินที่มอบโอกาสอันดีให้ตนได้เป็นหมอดินอาสา

ปัจจุบัน! พันธุ์ข้าวหอมมะลิที่เกิดมาจากน้ำพักน้ำแรงของนายเพิ่ม หงษ์ทอง มีการนำไปเพาะปลูกกันอย่างแพร่หลายทั้งในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ นี้คือ! ผลแห่งความพยายามและการทุ่มเทเอาใจใส่กับงานที่ได้รับมอบอย่างสุดกำลัง สุดท้ายช่วยผลักดันให้ชื่อเสียงของนายเพิ่ม หงษ์ทอง กลายเป็นพระเอกชาวดินที่มีคนรู้จักทั่วประเทศจากข้าวหอมมะลิ ! นายเพิ่ม ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นล่าสุดได้ใช้พื้นที่นาจำนวน 22 ไร่ หลังเก็บเกี่ยวหันมาปลูก ถั่วพรี ซึ่งกำลังผลิใบ เจริญงอกงามอย่างเหลือเชื่อ เนื่องจากมีการโลกลงถึง 3-4 รอบตามหลักของหมอดินอาสา

ซึ่งนายเพิ่ม หงษ์ทอง กล่าวถึงถั่วพรีว่า กำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างงดงามในอนาคตอันใกล้นี้ เป็นพืชที่ทนแล้งได้เป็นอย่างดี และจัดเป็นพืชมิตรกรรยเนื่องจากสามารถบำรุงดินได้ด้วย ประการ



สำคัญทำให้ดินร่วนซุย ออกซิเจนสามารถถ่ายเทในชั้นใต้ดินช่วยให้รากเจริญเติบโตได้ดี

เมื่อถามว่า เพราะเหตุใดจึงหันมาเพาะปลูกถั่วพรีว่า เกษตรกรตัวอย่างแห่งบ้านกาเกาะตอบว่า 1.ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยเพราะใช้แค่ 3% เท่านั้น 2.เป็นอาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยว 3.ตลาดรับซื้อมีแน่นอน คือ อบต.กาเกาะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 15 บาท เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรต่อไป

ซึ่งคาดว่าปีนี้จะได้ผลผลิตประมาณ 2,000 กิโลกรัม นอกจากนั้นยังทำการผลิตน้ำชีวภาพเพื่อใช้พ่นนาข้าว แปลงถั่วพรีเป็นการกำจัดแมลงและศัตรูพืชไปในตัว สามารถกำจัดกลิ่นในห้องน้ำห้องสุขาได้เป็นอย่างดี "ในอนาคตผมกำลังจัดทำฟาร์มวัวแพนฟาร์มหมูคือนำแม่พันธุ์วัวมา 12 ตัว เพื่อผลิตลูกวัวขายเดือนละ 1 ตัวเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง"

ท่านที่สนใจเรียนรู้การทำเกษตรแบบพอมีพอใช้ อย่างนายเพิ่ม หงษ์ทอง ติดต่อได้ที่บ้านเลขที่ 13 หมู่ 8 ต.กาเกาะ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.08-8721-1026

คนเกษตร/รายงาน



**มูลนิธิชาวไทย...นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน วางแผน และบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนงานประกาศผล การประกวดผลงานจิตรกรรมของ มูลนิธิชาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิ ชาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า**